



ไทยแอร์เอเชียโตในประเทศ 40% พร้อมเปิดเส้นทางใหม่สู่อินเดีย-อาเซียน

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เผยว่า “ไทยแอร์เอเชีย” ช่วงครึ่งแรกปี 2567 มีรายได้เติบโตตามเป้าหมาย หลังจากไตรมาส 1 รายได้เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ของปี 2566 มีอัตราการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางในประเทศ 96% เส้นทางระหว่างประเทศมากกว่า 90% ส่วนในไตรมาส 2 เข้าสู่ Low Season พบว่าอัตราการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางในประเทศลดลงอยู่ที่ระดับมากกว่า 90% ขณะที่เส้นทางระหว่างประเทศใกล้เคียง 90%

ปีนี้เป็นปีที่เราเห็นผลกระทบเรื่องซัพพลายห่วงโซ่อุปทานทำให้โลว์ซีซั่นไตรมาส 2-3 มีอัตราการขนส่งผู้โดยสารย่ำแย่ลงมาบ้างทางผู้ประกอบการจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนในไตรมาส 3 เพื่อสร้างแรงส่งไปถึงปี 2568 นายสันติสุขกล่าว

ด้านเศรษฐกิจในประเทศ แม้จะเผชิญปัญหาเรื่องกำลังซื้อถดถอย แต่ประเมินว่าภาพรวมการแข่งขันระหว่างธุรกิจสายการบินจะยังไม่เห็นสงครามราคาถล่มกันในเร็วๆ นี้ เนื่องจากปัจจุบันสายการบินมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารค่อนข้างดี ถ้าจะมีการแข่งขันด้านราคาน่าจะเห็นในบางเส้นทางมากกว่า

นายสันติสุขกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเศรษฐกิจฐานรากมีปัญหาภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัวให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ โดยในมุมมองของไทยแอร์เอเชียมองว่าพอลคนมีกำลังซื้อน้อยลง ประหยัดมากขึ้น แต่ยังคงอยากเที่ยว นับเป็นโอกาสของสายการบินโลว์คอสต์ในการทำตลาด โดยในตอนนี้อยู่ที่ไทยแอร์เอเชียไม่เห็นสัญญาณการชะลอตัวด้านยอดจองที่นั่งโดยสารอย่างมีนัยสำคัญจากทั้งตลาดเส้นทางในและระหว่างประเทศ

สำหรับแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลัง ไทยแอร์เอเชียเตรียมรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A321neo อีกจำนวน 3 ลำ เพิ่มจากปัจจุบันมีฝูงบิน 57 ลำ ทำให้สิ้นปีนี้มีฝูงบินรวม 60 ลำตามแผน ซึ่งยังน้อยกว่า

ปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 ที่มีฝูงบินรวม 63 ลำ หลังจากนั้น มีแผนทยอยรับมอบเครื่องบินอีกปีละ 4-6 ลำ

ในครึ่งปีหลังไทยแอร์เอเชียเตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ 4-6 เส้นทาง เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ สุโขทัย-เดลี อินเดีย รวมถึงการบูรณาการเนปาล และพม่า-เวียตนาม ขณะเดียวกันมีการปรับแผนเพิ่มเที่ยวบินเพื่อผลักดันยอดผู้โดยสารให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2567 จำนวนรวม 20-21 ล้านคน เติบโต 20-25% จากฐาน 18-19 ล้านคนของปีที่แล้ว

ส่วนกระแสการท่องเที่ยวไทยในครึ่งปีแรก มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางสะสม 17.5 ล้านคน และคาดว่าครึ่งปีหลังจะมีไม่น้อยกว่า 18 ล้านคน ทำให้ตลอดปี 2567 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวมไม่น้อยกว่า 35 ล้านคนตามเป้าหมายของ ททท. ยังต่ำกว่าจำนวนรวม 39.9 ล้านคนเมื่อปี 2562 ก่อนโควิดระบาด เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นตัวแปรสำคัญของการฟื้นตัว ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจจีน และทางการเงินส่งเสริมให้ชาวจีนเที่ยวในประเทศมากขึ้น เฉพาะผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางกับไทยแอร์เอเชียพบว่าฟื้นตัวกลับมา 60% จึงประเมินว่าตลอดปีจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยจริง 6-7 ล้านคน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ ททท. ตั้งไว้ 8 ล้านคน ส่วนแนวโน้มปี 2568 มองว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติควรไปถึงระดับ 40 ล้านคน

ส่วนตลาดในประเทศ ปัจจุบันไทยแอร์เอเชียมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีเส้นทางบินในประเทศมากที่สุด 35 เส้นทาง จาก 25 ปลายทางในประเทศ รวมเส้นทางบินใหม่ล่าสุด “กรุงเทพฯ-ลำปาง” ให้บริการ 1 เที่ยวบินต่อวัน เริ่มทำการบินวันที่ 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป ทำให้มีปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศมากถึง 612 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยในไตรมาส 4 ปีนี้ไทยแอร์เอเชียจะมีปริมาณที่นั่งโดยสารกลับมา 100% เมื่อเทียบกับยุคก่อนโควิด

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



ดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลก ในวิสัยทัศน์ “Ignite Thailand”

ดันไทยผงาดศูนย์กลางการเงินโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “Ignite Thailand” นายกรัฐมนตรีซึ่งต้องปรับตัวรับอุตสาหกรรมการเงิน เปิดรับเงินนอกเข้ามาอยู่ในประเทศ มั่นใจช่วยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ไม่ใช่แค่สถาบันการเงินได้ประโยชน์ แต่เป็นคนทั้งประเทศ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวในฐานะเป็นประธานเปิดงานโครงการศูนย์กลางการเงิน (Financial Hub) ที่กระทรวงการคลัง ภายใต้หัวข้อ “Ignite Finance : Thailand’s Vision for a Global Financial Hub เปิดทางนำไทยสู่ศูนย์กลางการเงินโลก” ว่าอุตสาหกรรมการเงินของไทยช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีความแข็งแกร่งจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฝั่งภาคการผลิต การท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทย จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศ

โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือ “อุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน การธนาคาร” ซึ่งกลยุทธ์หลักคือการเปิดรับเงินนอกเข้ามาอยู่ในประเทศจาก 5 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจประกันภัย


นายเศรษฐากล่าวว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบ้านเขาทำได้ และที่ผ่านมามาทำไมนักลงทุนถึงไม่เลือกประเทศไทย ซึ่งการออกไปคุยกับนักลงทุนทำให้เข้าใจว่าหัวใจของการสร้างอุตสาหกรรมนี้ คือการมีกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการมีโครงสร้างพื้นฐาน (Facility) สำหรับคนทำงานที่ดีพอ ซึ่งมั่นใจว่า Facility ต่างๆ ในประเทศไทยอยู่ในระดับ World Class ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอร่างกฎหมายการเงินใหม่ เพื่อจัดตั้งหน่วยงานที่จะเข้ามากำกับดูแลและอำนวยความสะดวกการลงทุนของธุรกิจการเงินข้ามชาติ ซึ่งเตรียมจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาภายในปีนี้

โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะสร้างกรอบการกำกับดูแลแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การขอใบอนุญาตจนถึงการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีกรอบออกแบบสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ เช่น การให้ข้าราชการแก่นุเคราะห์และวีซ่าที่เกี่ยวข้องของครอบครัว การจัดเก็บภาษีที่เทียบเท่ากับศูนย์กลางการเงินอื่น รวมทั้งโครงการเพิ่มแรงจูงใจอื่นๆ

ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังยังมีกลไกที่จะยกระดับระบบสถาบันการเงินภายในประเทศที่สำคัญ โดยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อให้มีการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดขอรับใบอนุญาต

รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติ (National Credit Guarantee Agency : NaCGA) ที่จะป็นนวัตกรรมใหม่ในการค้ำประกันความเสี่ยงสินเชื่อให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการสินเชื่อ แต่รู้ว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอให้มาเข้าร่วมกลไกค้ำประกันนี้ก่อนไปธนาคาร

ซึ่งกลไกค้ำประกันดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นเหมือนการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อซื้อประกันสินเชื่อให้ธุรกิจ โดยภาครัฐช่วยสมทบส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจะเป็นหนี้เสีย หากมีความเสี่ยงและไม่สามารถชำระคืนได้หน่วยงานดังกล่าวก็จะช่วยจ่ายแทนให้ โดยการตั้งสถาบันดังกล่าวเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานมาตรฐานบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



ทำเนียบชัช สยามธานี โฮเทล (1988) จำกัด

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัช ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 กันยายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานของบริษัชเลขที่ 665/1 ถนนพหลโยธ แขวงสาราณาราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มิอำนาจของนามผู้กั๋นบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย



ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ _____
(นางกมลลา สุโกศล)
กรรมการ

ฉบับที่ 3441 วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ลำดับที่ 1

บริษัท เวิร์ด สคอป จำกัด
199/17 ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.02-194-4871 โทรสาร.02-194-4871

วันที่ 19 สิงหาคม 2567


เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวิร์ด สคอป จำกัด


ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เวิร์ด สคอป จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 10 กันยายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 199/17 ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้
" ข้อ 5. ทุนของบริษัชกำหนดไว้เป็นจำนวน 9,000,000บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 900,000หุ้น หุ้นละ 10 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ



(นางวิรัช ชันชูเกียรติ)
กรรมการ

ฉบับที่ 3441 วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ลำดับที่ 2



วันที่ 23 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน บริษัท อาร์ทิค ฮิตาชิ โฮเทลสแควร์ โฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ (21) สิงหาคม 2567

เนื่องประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมอบอำนาจประชุม (4) คน มีจำนวนหุ้นได้ (17,800) หุ้น รวมเป็นองค์ประกอบ นาย ชวนนท์ สัตยธรรม์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานขอเชิญประชุม และมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการปรับลดทุนเป็นองค์ประกอบภายใต้ผู้ถือหุ้นของบริษัช

ประมาณการว่า คณะกรรมการ ได้พิจารณาจากข้อมูลของบริษัชแล้ว เห็นสมควรว่า จำนวน เงินรวม 60,900,000 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณา ทัดเทียมแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับลดทุนเป็นองค์ประกอบ

2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ _____
(นายชวนนท์ สัตยธรรม์)
ประธานที่ประชุม

ฉบับที่ 3441 วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ลำดับที่ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ผู้ถือหุ้นจากบริษัทเดอะไฮฟฟ์ บางกอก จำกัด ("เดอะไฮฟฟ์")
เอกสาร 1. ใบมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัช มีความประสงค์จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 14 นาฬิกา ณ เลขที่ 40/9 ซอยสุขุมวิท 49 กรุงเทพมหานคร แขวงคลองตันเหนือเขต คลองตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการระงับอำนาจ
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหุ้นที่ถือกรรมการซึ่งออกให้บริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
- วาระที่ 4 พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้จำหน่ายในทางธุรกรรมผ่าน E-Cash Connect, E-Inter Trade, และ E-Net Market ของวิสามัญบริษัทเดอะไฮฟฟ์ หรือ ผู้ทรงอำนาจที่เกี่ยวข้องกับวิสามัญบริษัทเดอะไฮฟฟ์
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญวิสามัญผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยขอเชิญผู้ถือหุ้น จากท่านไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ กรุณาขอมอบอำนาจให้ท่านลงนามในใบมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ




The Hive Bangkok Co., Ltd.
40/9 Sukhumvit 49(Klong), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
www.thehive.co.th

ฉบับที่ 3441 วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ลำดับที่ 4

ไทยเดินหน้าแผนฯ แม่โขง-ล้านช้าง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำสมัยสามัญ ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (The 5th Meeting of JWG) ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก 6 ประเทศสมาชิก ได้แก่ จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและ LMC Water Center เข้าร่วมด้วย เพื่อหารือข้อเสนอโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับสาขาความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง


ในส่วนของประเทศไทย ครม. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 5 ปี ประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและปรับตัวโดยผลักดันการสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนริมแม่น้ำโขง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาของแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ยังได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติเป็นรูปธรรม ซึ่งกองทุนพิเศษฯ ดังกล่าว เป็นกองทุนที่ประเทศจีนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกของความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

เลขาธิการ สทนช. กล่าวต่อว่าความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 5 ปี ก่อนหน้านี้ (พ.ศ.2560-2565) เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ในส่วนของประเทศไทยมั่นใจว่าแผนปฏิบัติการ 5 ปีข้างหน้า จะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างมากยิ่งขึ้น

ซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ล้านช้างของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาสังคม กลุ่มเปราะบาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยตระหนักว่าเป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศของแม่น้ำ ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทำให้การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรงและถี่ขึ้น เช่น น้ำท่วมในพื้นที่ทะเลทราย และปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดน้ำท่วมได้เร็วขึ้นและบ่อยขึ้น

ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง-ล้านช้างก็เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ 6 ประเทศในลุ่มน้ำโขง มีร่วมมือกันในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอุทกวิทยาของลุ่มน้ำล้านช้าง-ลุ่มน้ำโขง และกลยุทธ์การปรับตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามในการจัดการกับความท้าทายดังกล่าว และเป็นการทำงานในเชิงรุกเพื่อป้องกันอนาคตร่วมกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการและผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีด้านน้ำ ครั้งที่ 2 และการหารือข้อริเริ่มในการกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 9 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง รวมทั้งยังได้หารือแนวทางในการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจด้วยการแบ่งปันข้อมูลด้านอุทกวิทยา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ตลอดจนหารือกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานที่มีความสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างอีกด้วย 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานภาษีบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



BOI เปิด “Matching Fund” ดันสตาร์ทอัพไทยสู่ตลาดโลก

นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เผยว่า คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (บอร์ดกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ) ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูงและออกประกาศคณะกรรมการฯ ที่ 2/2567 เพื่อส่งเสริม Startup ไทยที่ประกอบธุรกิจในตลาดโลกและเติบโตไปสู่ระดับยูนิคอร์นได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย BOI จะให้เงินสนับสนุนแก่ Startup รายละ 20 - 50 ล้านบาท ในลักษณะการร่วมลงทุน (Matching Fund) ร่วมกับกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) ของเอกชน เพื่อสนับสนุน Startup ที่มีศักยภาพของไทยให้สามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อขยายธุรกิจในตลาดโลกและเติบโตไปสู่ระดับยูนิคอร์นได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริม จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย มีทุนไทยไม่น้อยกว่า 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกลุ่มผู้ก่อตั้ง ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 60% โดยต้องดำเนินธุรกิจในตลาดโลกและเติบโตสู่ระดับยูนิคอร์นได้เร็วขึ้น เช่น ดิจิทัล อีเล็คทรอนิกส์ ยานยนต์สมัยใหม่ เกษตร อาหาร การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ และต้องเสนอแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยเฉพาะแผนการออกสู่เวทีระดับโลก เช่น แผนระดมทุนรอบถัดไปในต่างประเทศ แผนส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการไปจำหน่ายในต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ มีเงื่อนไขว่าบริษัทต้องได้รับเงินทุนจากกองทุน Venture Capital (VC) มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท และต้องมีกองทุน VC ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (Listed VC) แสดงเจตจำนงจะลงทุนเพิ่มเติม โดย BOI จะพิจารณาให้เงินสนับสนุนรายละ 20 - 50 ล้านบาท แต่ต้องไม่เกินมูลค่าเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก Listed VC ซึ่งบีโอไอ จะจ่ายเงินสนับสนุน 50% เมื่อบริษัทได้รับเงินสนับสนุนจาก Listed VC ตามจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

ส่วนอีก 50% จะจ่ายเมื่อบริษัทดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับแต่ละรายแล้วเสร็จ นอกจากเงินสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ามาทำงานในบริษัทจะได้รับการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และบริษัทยังคงขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรได้ตามมาตรการปกติของ BOI อีกด้วย

ในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม Startup ที่มีศักยภาพสูง ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่าง BOI และหน่วยงานที่เคยส่งเสริม Startup เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

แหล่งเงินทุนและบุคลากร เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตของ Startup บีโอไอจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนทั้งสองด้านนี้ ผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะเป็นการทำงานร่วมกับกองทุน Venture Capital ระดับมืออาชีพ ในการร่วมกันส่งเสริม Startup ไทยที่มีศักยภาพให้มีเงินทุนเพียงพอในการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้ขยายออกไปสู่ตลาดโลก และเพิ่มโอกาสที่จะเติบโตไปสู่ระดับยูนิคอร์นต่อไป อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งภูมิภาค นายณฤตม์กล่าว 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานภาษาบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



“คมนาคม” ดันนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาททุกสาย ปีผล ก.ย. 2568

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ประชุมร่วมกับสภากรุงเทพมหานคร เพื่อหารือถึงนโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า ภาพรวมการเดินทางของผู้โดยสารรวมทั้ง 2 สายคือ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2567) พบว่า มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นรวมกว่า 26% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ซึ่งถือว่านโยบายดังกล่าว ช่วยให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น

ขณะที่รายได้ของรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงถึงแม้ว่าจะลดลงจากเดิม แต่คาดว่าจะภายในระยะ 2 ปี 8 เดือน จะกลับสู่ภาวะปกติก่อนที่จะเริ่มนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย และจากจำนวนผู้ใช้บริการที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้รายได้มีโอกาสจะกลับสู่ภาวะปกติเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนโยบายขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ... ก่อนที่จะเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าว จากนั้นจึงจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยเบื้องต้นคาดว่าจะบรรจบการดังกล่าว จะเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ภายในเดือน ก.ย. 2568 สอดรับกับเป้าหมายการประกาศใช้นโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายในทุกสี

ทุกสายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงฯ ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัญญาสัมปทานที่มีอยู่กับผู้ประกอบการเอกชน เนื่องจากภาครัฐจะจัดหางบประมาณที่จะนำไปชดเชยให้กับผู้ประกอบการเอกชน ในส่วนต่างค่าโดยสารที่สูงเกินกว่า 20 บาท

โดยแนวทางจัดหางบประมาณชดเชยเอกชน กระทรวงฯ จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม นำรายได้จากการบริหารรถไฟฟ้าที่มีผลกำไรมาจัดสรรเข้ากองทุน รวมไปถึงแนวทางจัดหารายได้ในส่วนอื่นๆ โดยเบื้องต้นกระทรวงฯ ประเมินวงเงินที่ใช้หมุนเวียนในกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม เพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารรถไฟฟ้าอยู่ที่ 7 - 8 พันล้านบาทต่อปี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอรายละเอียดต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อจัดตั้งกองทุนฯ ได้ในช่วงเดือน ต.ค. 2568 - มี.ค. 2569

ด้านนายวิฑูรย์ ศรีระอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่าจากการประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคม สภา กทม. พร้อมทั้งจะสนับสนุนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทในทุกด้านอย่างเต็มที่เนื่องด้วยเล็งเห็นว่า นโยบายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้มาก พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองที่มีความแออัด รวมถึงเกิดทำเลการค้าขายใหม่ ผลักดันกำลังซื้อให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ สภา กทม. ต้องการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินการนโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายครอบคลุมในทุกเส้นทางโดยเร็วที่สุด เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ใช้บริการ หลังจากนั้น สภา กทม. จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและประชุมหารือถึงแผนงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพ - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training


โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



ธรรมนิติ
DHARMNITI

— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... **1 ปี**
ให้ครบ **12 ชั่วโมง**
เก็บชั่วโมง CPD
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... 900.-

 www.dst.co.th

 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4

 02-555-0710

 Dharmniti Seminar & Training

 @dharmauditseminar, @dharmauditihr



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์
เพียง 4 ขั้นตอน
(ลงเองได้ 24 ชม.)



ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หก. เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติกรรพัยสิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงถอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์ + e-Newspaper			e-Newspaper	
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท	200 บาท	180 บาท
10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	2,000 บาท	1,750 บาท

หมายเหตุ

1. ราคาปีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อแฟกทิงทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แฟกทิง/1 บริษัท 3. สงวนลิขสิทธิ์แฟกทิงลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น